

สรุปภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ด้านการเมือง

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>๑. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๑. สำนักงานปกครองและทะเบียน</p> <p>๒. สำนักงานการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>๔. สำนักงานเลขานุการสภา กทม.</p> <p>๕. สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม.</p> <p>๖. สำนักงานเขต</p>	<p>๑. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>๒. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด</p> <p>๓. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีสำนึก ความเป็นพลเมือง</p> <p>๔. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบ ปรีชาหาหรือและการเคารพเสียงข้างน้อย</p> <p>๕. ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นพลสภานิก</p> <p>๖. เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ</p> <p>๗. เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง</p>	<p>๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด</p> <p>๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมี สำนึก ความเป็นพลเมือง ๑๐</p> <p>๔. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบ ปรีชาหาหรือ และการเคารพเสียงข้างน้อย</p> <p>๕. สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย และความเป็น พลสภานิก</p> <p>๖. ประชาชนมีการพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้าน ต่างๆ</p> <p>๗. ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความ เข้มแข็งในทางการเมือง</p> <p>๘. เกิดโรงเรียนประชาธิปไตย</p>	<p>การเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย การเสริมสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>๒. กลไกการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้จักสามัคคีของสังคมไทย</p> <p>เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๑. สำนักงานปกครองและทะเบียน</p> <p>๒. สำนักงานเขต</p>	<p>๑. ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี</p> <p>๒. ให้มีกลไกและมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดอง และสมานฉันท์</p>	<p>๑. คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี</p> <p>๒. มีกลไกและมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดอง และสมานฉันท์</p>	ไม่มี
<p>๓. การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม</p> <p>เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๑. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>๒. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม.</p> <p>๔. สำนักงานเขต</p>	<p>๑. ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในท้องถิ่น</p> <p>๓. ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น</p> <p>๔. ให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น</p>	<p>๑. มีการกระจายอำนาจและนักการเมืองท้องถิ่นได้รับการพัฒนา</p> <p>๒. มีการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลมาใช้ในท้องถิ่น</p> <p>๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น</p> <p>๔. ทรัพยากรในท้องถิ่นมีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม</p> <p>รวมทั้งปัญหาการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น มีการแก้ไขโดยการประชุมหารืออย่างสันติวิธีและเกิดความ เป็นธรรม</p>	ไม่มี
<p>๔. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ</p> <p>เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๑. สำนักงานปกครองและทะเบียน</p> <p>๒. สำนักงานเขต</p>	<p>๑. ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>๒. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>๔. ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๕. ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติ</p>	<p>๑. คดีเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมีจำนวนลดลง</p> <p>๒. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำคามผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งลดลง</p> <p>๓. การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของทุกภาคส่วนมีมากขึ้น</p> <p>๔. พรรคการเมืองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประชาชน มีส่วนร่วม และเข้าไปมีบทบาทในพรรคการเมือง</p>	ไม่มี

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
๔. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ (ต่อ)		๕. นักการเมืองมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติ และเป็น ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ๖. เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกไปออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	
๕. การสร้างรัฐธรรมาภิปไตย เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ๑. สำนักงานปกครองและทะเบียน ๒. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ๓. สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม. ๔. สำนักงานเขต	๑. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ๒. ให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน	๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ๒. การใช้อำนาจรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง การทุจริต และประพฤตินิยมชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลดน้อยลง ๓. ประชาชนมีความศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากขึ้น	ไม่มี